

Đoàn giám sát MTTQ tỉnh giám sát kết quả thực hiện xây dựng NTM tại huyện Ý Yên

Sáng ngày 9/8/2023, Đoàn giám sát Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do đồng chí Đoàn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2023 tại huyện Ý Yên. Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành, thành viên Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM của tỉnh. Trước đó Đoàn đã có buổi làm việc trực tiếp về nội dung này tại 2 xã Yên Nhân và Yên Khánh.



Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Huy Liệu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Nguyễn Sinh Tiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Hoàng Anh Đức, UVBTVHU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; Nguyễn Đức Du, UVBTVHU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; Đỗ Hồng Điệp, UVBTVHU, Chủ tịch UBMTTQVN huyện; Nguyễn Văn Nghĩa, UVBTVHU, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện cùng đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị.



Những năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song xác định rõ mục tiêu, ý nghĩa của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM là vì Nhân dân, do Nhân dân và để dân thụ hưởng, vì vậy dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, bằng nhiều cách làm sáng tạo và phù hợp, chương trình xây dựng NTM của huyện Ý Yên đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến nay, toàn huyện có 29/31 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao; Yên Cường được công nhận là xã NTM

kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh nổi trội về lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. 203/272 thôn/xóm, tổ dân phố được UBND huyện công nhận mô hình thôn/xóm, tổ dân phố NTM kiểu mẫu, đạt 74,6%.



Trong quá trình xây dựng NTM, từ phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, các địa phương trong huyện đã huy động mọi nguồn lực để hoàn thành đạt và vượt nhiều tiêu chí quan trọng. Nhân dân đã đóng góp hàng nghìn ngày công, hàng chục tỷ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, tiêu biểu như các xã Yên Cường, Yên Đồng, Yên Chính, Yên Khánh... Nhờ vậy, diện mạo nông thôn huyện Ý Yên có nhiều đổi mới, nhà cửa khang trang, hệ thống đường giao thông Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp. Sản xuất nông nghiệp, ngành nghề nông thôn phát triển toàn diện và chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với liên kết theo chuỗi. Nhiều sản phẩm được đánh giá đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3 sao đến 4 sao...





Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn giám sát của tỉnh và lãnh đạo các ngành của huyện đã tập trung thảo luận, làm rõ một số nội dung về việc huy động nguồn lực từ nhân dân trong xây dựng NTM; Việc quản lý lưu trữ hồ sơ minh chứng từ xã xuống cơ sở; Công tác tuyên truyền về xây dựng NTM trong hệ thống chính trị...



Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Đoàn Văn Hùng, UVBTVTU, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong xây dựng NTM của huyện Ý Yên thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh: Trong trong thời gian tới, UBND huyện cần tiếp tục tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Chương

trình xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; tạo sự đồng thuận, thống nhất cao, huy động sức mạnh tổng hợp để cùng chung sức, đồng lòng xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập người dân theo hướng bền vững. Chú trọng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội. Tăng cường công tác bảo vệ môi trường nông thôn. Huy động, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nhất là nguồn đóng góp của nhân dân để xây dựng xã NTM kiểu mẫu...

Nguồn: yyen.namdinh.gov.vn